



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับ  
สมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ ตำแหน่ง  
โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร  
ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่

๑. ตำแหน่งที่จะว่างจากการเกษียณอายุในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑.๑ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐๗ งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
จำนวน ๑ ราย คือ นางศรันยา ดีสมบูรณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๗๔  
งานคลินิกอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา

๑.๒ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๑๕ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มการพยาบาล  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
จำนวน ๑ ราย คือ นางอุไรวรรณ สุขสาลี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๖๙  
กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑.๓ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๕๙ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือ นางสมร เรืองดี  
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๔๘ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม  
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง...

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๗๔ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวสุวิมล สุทธิสวัสดิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๖๘ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายโชคชัย ลีโทขวลิต)

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล